

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Búi tóc phong cách và nhanh chóng

Khung hỗ trợ tạo mẫu tóc với nhiều kiểu dáng sành điệu, chi phí mềm.

Günzburg, 19.03.2016 - Một búi tóc quý phái đang thịnh hành trên sàn catwalk, thảm đỏ, tiệc cưới, chụp ảnh thời trang, hay khi tham gia các sự kiện lớn. Một sự sáng tạo nổi bật giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và kỹ thuật cho các nhà tạo mẫu tóc. Cho đến thời điểm hiện tại thì khung hỗ trợ búi tóc Clisy đáp ứng được nhu cầu thị trường và đảm bảo mang đến nhiều tiện ích trong nghệ thuật tạo mẫu tóc.

Có gì mới? Đó là những tiện ích mà sản phẩm mang lại

Khung hỗ trợ búi tóc Clisy có độ bền cao, có nhiều kích cỡ, màu sắc và form dáng khác nhau. Form hình trụ, hình nhọn, hình tròn hoặc tùy chỉnh theo sở thích: kích thước và chiều cao có thể linh hoạt điều chỉnh. Ngoài ra, sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, nhẹ và không làm hư tổn tóc.

Sự thoải mái khi sử dụng sản phẩm được nhà sản xuất đặc biệt quan tâm. Dòng sản phẩm Clisy có trọng lượng từ 4 đến 60 gram. Với cấu trúc vải lưới đặc biệt, không khí có thể lọt vào, tạo ra cảm giác nhẹ thoáng trên đầu.

Đặc điểm ưu trội của sản phẩm là dễ sử dụng. Trong khoảng 15 phút, các chuyên gia đã có được kiểu tóc phức tạp được yêu chuộng. Sản phẩm Clisy có phân khúc giá trung bình nhưng mang lại hiệu suất rất tốt: rất đáng đồng tiền bác gạo!

Đăng kí bản quyền sáng chế

Ngoài các kiểu búi tóc phổ biến nhất theo form dáng Donut, hình vuông hay trái tim thì Clisy là sản phẩm đầu tiên trên thị trường có những form dáng rất linh hoạt theo sở thích cá nhân. Nhà sáng chế đã mất 3 năm tiềm tòi phát triển và vào tháng 3 năm 2016, bằng sáng chế đã được đăng kí bảo vệ bằng quyền.

Người sáng chế

Gerd Gerstmayer, doanh nhân đến từ Bayerisch-Schwaben, Đức là người sáng chế ra những sản phẩm phong cách mới này. Ông xuất thân từ một gia đình có truyền thống trong ngành tạo mẫu tóc hơn 100 năm. Ý tưởng tạo ra sản phẩm Clisy xuất phát từ công việc làm tóc hàng ngày. Ông Gerstmayer nói rằng "nhu cầu muốn búi tóc của khách hàng là cao, nhưng chi phí lại rất tốn kém. Các nhà tạo mẫu tóc phải luôn tìm kiếm các dụng cụ phụ trợ phù hợp để tạo ra được các kiểu búi tóc thời trang."

Ông luôn tìm kiếm cách để thực hiện kiểu tóc "khác lạ" với chỉ một dụng cụ hỗ trợ búi tóc duy nhất. Cùng với vợ là Nada Gerstmayer, cũng là một thợ làm tóc có đào tạo, và các chuyên gia khác trong nghề, ông đã cho ra đời 10 mô hình sản phẩm Clisy. Là người đứng đầu của công ty mới thành lập "PIN UP PRODUCTS" mới đây ông đã đem dòng sản phẩm Clisy ra thị trường quốc tế.

Địa chỉ liên hệ:

Pin up products

Augsburger Str. 27

89331 Burgau

Telefon: +49 8222 2997

E-Mail: hello@clisy.de

Liên hệ dành cho truyền thông:

SGREB Design und Kommunikation

Käppelestraße 10

89331 Burgau